

Số: /KH-UBND

Hoàng Việt, ngày 21 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về trồng rừng, trồng cây ăn quả, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Hoàng Việt năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 112-NQ/ĐU, ngày 21/02/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Việt về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về trồng rừng, trồng cây ăn quả, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nông thôn mới nâng cao năm 2024 trên địa bàn xã với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- *Công tác xây dựng nông thôn mới*: Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực thực hiện Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Huy động và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, lồng ghép các nguồn vốn, nguồn lực đầu tư, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng các dân tộc thiết thực góp phần thực hiện Xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024.

- *Công tác trồng rừng*: Xác định công tác trồng rừng tập trung là trọng tâm, tận dụng tối đa sự hỗ trợ vốn từ ngân sách. Xác định sự phù hợp về đặc tính sinh thái loài cây trồng cho mục tiêu trồng và vị trí địa điểm phù hợp với tiêu chí trồng rừng, từ đó phân bổ chỉ tiêu diện tích trồng rừng đến từng thôn để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng (*cả trồng mới và trồng lại sau khai thác*) tổng diện tích trồng rừng mới trong năm 2024.

- *Trồng cây ăn quả*: Đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây ăn quả nâng cao chất lượng, hiệu quả Hồng Vành Khuyến nhằm từng bước nâng cao danh tiếng của thương hiệu Hồng Vành Khuyến của xã nói riêng và của cả huyện nói chung. Góp phần hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08 đến các đối tượng được thụ hưởng, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08, Nghị quyết số 15 để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND, UBND huyện. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải kiên quyết, khẩn trương tích cực, cụ thể để sớm đạt được tiêu chí về nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy và sự điều hành của Ủy ban nhân dân các tổ chức chính trị xã hội các thôn, vai trò chủ thể của người dân để xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự được bảo đảm, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2024 phấn đấu thực hiện tiêu chí số 16, tiếp cận pháp luật và tiêu chí số 19, Quốc phòng và an ninh của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

- Trong năm 2024 phát triển thêm diện tích trồng rừng mới **30 ha** rừng trồng sản xuất gỗ lớn như cây keo, bạch đàn tại các thôn có quỹ đất rộng: Bản Ổ, Bản Lè, Nà Quan, Tà Piác, Nà Phai. Các thôn còn lại căn cứ vào thực tế quỹ đất của từng hộ gia đình để phát triển diện tích trồng rừng.

- Phấn đấu thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo 02 ha trở lên rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp đến nhân dân trên địa bàn xã.

- Năm 2024 mở rộng diện tích trồng cây ăn quả thêm 14 ha trồng mới (trong đó, cây Hồng vành khuyên 13 ha, cây ăn quả khác 01 ha) Trong đó huy động các nguồn lực ưu tiên phát triển tại các thôn có quỹ đất rộng: Còn Noọc, Bản Ổ, Bản Lè, Nà Quan, Tà Piác, Nà Phai. Các thôn còn lại căn cứ vào thực tế quỹ đất của từng hộ gia đình để nhân rộng phát triển diện tích trồng cây ăn quả.

- Các Ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, xuống các thôn cần tập trung quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền để tạo sự đồng tình ủng hộ trong nhân dân tham gia thực hiện phát triển trồng rừng và trồng cây ăn quả, tổ chức thực hiện xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác xây dựng nông thôn mới.

Năm 2024 tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện đối với các tiêu chí giao chỉ tiêu thực hiện đạt trong năm, phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện. duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt tiếp tục thực

hiện lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng thực chất và bền vững.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã chủ động triển khai thực hiện; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người dân và cộng đồng dân cư để người dân thực sự là chủ thể trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý phụ trách các thôn theo tinh thần chỉ đạo chung của xã.

Tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao chất lượng tiêu chí số 02 Giao thông

Phấn đấu thực hiện tiêu chí số 16 và tiêu chí 19 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao với các chỉ tiêu cụ thể như sau

-Tiêu chí 16 Tiếp cận pháp luật (chỉ tiêu 16.1; 16.2, 16.3)

Tập trung triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đến người dân thông qua các cuộc họp thôn, qua hệ thống loa truyền thanh của xã

Đẩy mạnh công tác hòa giải, tranh chấp, mâu thuẫn, trên địa bàn xã, hòa giải thành đạt 90 % trở lên

Phấn đấu, duy trì trợ giúp pháp lý cho người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận pháp luật đạt 90 % trở lên

-Tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh (chỉ tiêu 19.1 và 19.2)

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện tốt các chỉ tiêu quốc phòng.

Tăng cường công tác lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tổ chức xây dựng có hiệu quả mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kiểm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Xây dựng củng cố nâng cao chất lượng lực lượng công an xã, thôn; xây dựng mô hình điểm về toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

2. Công tác trồng rừng

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân phát triển trồng rừng, trồng tập trung đối với các loài cây Keo, Thông, Bạch đàn..., tận dụng tối đa sự hỗ trợ vốn từ ngân sách. Xác định sự phù hợp về đặc tính sinh thái loài cây trồng cho mục tiêu trồng và vị trí địa điểm phù hợp với tiêu chí trồng rừng, từ đó phân bổ chỉ tiêu diện tích trồng rừng đến từng thôn để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng phát triển thêm diện tích trồng rừng mới 30 ha trong năm 2024. Và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo 02 ha trở lên rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp đến nhân dân trên địa bàn xã.

3. Trồng cây ăn quả

Năm 2024 mở rộng diện tích trồng cây ăn quả thêm 14 ha trồng mới (trong đó, cây Hồng vành khuyên 13 ha, cây ăn quả khác 01 ha) Trong đó huy động các nguồn lực ưu tiên phát triển tại các thôn có quỹ đất rộng: Còn Noọc, Bản Ổ, Bản Lè, Nà Quan, Tà Piạc, Nà Phai. Các thôn còn lại căn cứ vào thực tế quỹ đất của từng hộ gia đình để nhân rộng phát triển diện tích trồng cây ăn quả. Đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây ăn quả nâng cao chất lượng, hiệu quả Hồng Vành Khuyên nhằm từng bước nâng cao danh tiếng của thương hiệu Hồng Vành Khuyên của xã nói riêng và của cả huyện nói chung. Góp phần hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã, các thành viên trong Ban quản lý phụ trách các tiêu chí:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực, ngành, tiêu chí, chỉ tiêu nội dung được phân công phụ trách. triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo lĩnh vực được phân công. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các thôn được phân công phụ trách; chủ động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 16 và tiêu chí số 19, nhiệm vụ, nội dung thành phần được phân công chủ trì; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện gửi cho công chức đầu mối xây dựng nông thôn mới xã tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng điều phối huyện theo yêu cầu.

2. Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể xã.

Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công nâng cấp, cải tạo các cơ sở vật chất văn hóa đáp ứng tiêu chí theo quy định. huy động các nguồn lực đóng góp, tham gia trực tiếp của người dân, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước. vận động các hộ gia đình tự chỉnh trang nhà cửa, bố trí hợp lý các đồ đạc, vật dụng trong nhà, sắp xếp đảm bảo gọn gàng ngăn nắp, tiện lợi và thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ đảm bảo mỹ quan.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phát triển diện tích trồng rừng chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lâm nghiệp, trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán như trồng cây keo, bạch đàn, cây hời, cây lát...

Đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây ăn quả nâng cao chất lượng, hiệu quả Hồng Vành Khuyên nhằm từng bước nâng cao danh tiếng của thương hiệu Hồng Vành Khuyên của xã nói riêng và của cả huyện nói chung. Góp phần hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã.

3. Khuyến nông viên xã

Tổ chức theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình khuyến cáo nhân dân thực hiện các biện pháp thâm canh, trồng rừng, chăm sóc rừng và trồng cây ăn quả sau khi có sâu bệnh xảy ra ở trên cây trồng.

4. Các trưởng thôn trên địa bàn xã

Chủ động tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ Chương trình theo các lộ trình thôn đã đề ra, quán triệt mọi người dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong thực hiện xây dựng và thực hiện tiêu chí số 16 tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh.

Tiếp tục phối hợp với UBND xã, kiểm lâm phụ trách địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội của thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển thêm diện tích trồng rừng và triển khai, Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp đến nhân dân trên địa bàn xã.

Tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân phát triển thêm diện tích trồng cây ăn quả nâng cao chất lượng hiệu quả như trồng cây Hồng Vành Khuyên là cây chủ lực của xã và từng bước nâng cao danh tiếng thương hiệu quả Hồng Vành Khuyên của xã nói riêng và của cả huyện nói chung. Góp phần hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về trồng rừng, trồng cây ăn quả và duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Hoàng Việt năm 2024

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, PCT UBND xã;
- MTTQ, đoàn thể xã;
- Các BCD, BQL XD NTM xã;
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Âu Hồng Ngân

